



(Hình:yahoo.com)

Cả mọi năm vào đầu tháng 9 tại Hoa Kỳ là chúng ta nghe rền vang trên các đài phát thanh cũng như trên các hình thức truyền hình về hai bộ môn thể thao mà theo chúng tôi thì hai bộ môn đó không thể nào thiếu trong máu dân Việt tại nước Cộng hòa Singapore, đó là môn quần vợt và môn bóng bầu dục (football, banh cà-na).

-Môn bóng bầu dục là một bộ môn thể thao nên nhiều "chất nhả" trong bộ não của những chàng trai lãng tử sống tha hồ nên dù cho 6 tháng qua làng bóng NFL nghỉ hè những tâm hồn của những chàng lãng tử đó không bao giờ yên. Nay thì họ hút các chàng trai lãng tử đã mua xong chiếc ghế trình truyền hình để dành cho mùa bóng 2009-2010 vì mùa mọi sự bắt đầu vào tuần sau.

Môn bóng bầu dục rất nguy hiểm nên mùa nào cũng có nhiều cuộc thi bộ thể thao, vì để bộ thể thao nên các cuộc thi của bộ môn này ít được các ông chủ bỏ tiền đầu tư nên bên bộ môn bóng rổ những ngày này qua ngày này vẫn có nhiều thi đấu hằng say thi đấu thể thao trung tâm cho đến đi học. Lúc trước khi mọi người thành xem các trận đấu bóng bầu dục trên truyền hình, chúng tôi tưởng là các cuộc thi của bộ môn bóng bầu dục lãnh đạo cao hơn các cuộc thi của bộ môn bóng rổ, nhìn thấy họ húc vào nhau mà nể da gà, có khi 3,4 cuộc thi thay phiên nhau húc một đội thi té cái đùng ngổ như là xong xong, xong xong gây làm đôi những thi đấu thì tiền lương của họ ít hơn.

Nếu mà nói về bộ môn này thì có lẽ không có ai nói cho họ những nói về nguyên nhân nào bộ môn này thể ra nhiều "chất nhả" trong đầu óc của các chàng trai lãng tử thì đó là nghệ thuật đi bóng của mọi người. Khi chúng tôi xem họ thi đấu trên truyền hình hay trên sân cỏ đầu không thể nào nhớ một đội cho nên có một câu chuyện nói về một chàng đam mê bộ môn này như sau:

Tại thành phố Houston có một cô vợ vừa đi làm về thì đã thấy ông chồng nằm ngả trên ghế sofa để xem trận đấu bóng bầu dục giữa Dallas Cowboys và đội Houston Texans, một bộ y con nít đối bóng mà người cha vẫn chưa hiểu gì. Cô vợ tay vò gờ tay lột rau, bên cạnh là một chén dưa dĩa dưa chua nên cô ta mới nói với ông chồng rằng "mình ơi, giúp em rửa mấy cái chén đĩa để tí nữa ăn cơm...", ông chồng ham xem bóng cà-na quá nên trả lời một câu ngớ ngẩn: "vì cái của đàn bà mà em bắt anh làm à?". Cô vợ tức lắm nên làm tình cho đến khi trận đấu thi đấu giây phút gây căng, "1st down and Goal" thì cô ta mới kéo tay ông chồng và nói: "mình ơi, vào buồng mình làm chuyện của đàn ông nhé mình!", ông chồng nhìn cô vợ đắm đắm rồi trả lời một câu chua chát: "thôi, để anh đi rửa chén đĩa...". Còn chúng tôi có mấy câu về như sau:

Chúa Nhät là ta bänh cäu

Đäu cho cäi đäi quá cän cäu

Väkêu cät đä, không thêm cät

Dän mät vào game chä touchdown!

Touchdown là mät cái tiäng nghe räng rän, có khi bätäa häa tam tinh và cũng có khi đä cänh phúc trong giây lát là bäi vì tùy theo lúc mà tiäng touchdown đó là cäa đäi nào... Iän sau chúng tôi sä viät rõ hän.



Mät trong hàng ngàn chän thäng trong mäi mùa bóng.

Iä -**Môn quän vät** thì thäi xäa cho đän nay chàng nào cũng muän có mät vài cây vät đä làm le väi các cô hàng xóm. Täkhi ngäi mình qua đây väi thät bò, thät heo cùng väi thät gà đäy tänh thì môn quän vät càng thänh hành hän xäa. Bäi vì ăän nhiäu thät quá thành ra phát ù, mà phát ù thì đä mä trong bäng, các bà đä mä bäng thì đi giäi phäu thäm mä còn các ông thì väc cây vät ra sân quän vät mà quän väi nhau mäi tuän vài ba Iän nên dù cho mä heo hay mä bò cũng phäi tiêu tan theo nhäng đäng banh qua Iäi, có ông chäi sang, mäi vä ra sân đä...Iä mä banh. Lä mä banh cũng là mät môn thä đäc thäm mä, cúäxuäng đäng lên, chäy qua chäy Iäi Iä mä banh, nhät là các ông yäu tay nghä thì các bà càng mau tan mä bäng, khäi tän tiän đi viän thäm mä cät mä bäng!

Nay bä môn quän vät đang có mät giäi rät Iän bên New York, đó là giäi US Open 2009. Giäi US Open năm nay đã bät đäu tä ngày 31/8/2009 và säkät thúc vào ngày 13/9/2009 väi nhiäu häa hän ä vòng bán kät và trän chung kät.

Phäa nä vän là 2 chä em nhà hä Williams nhäng hä cùng chung bäng nên chúng ta sä không có cä häi nhìn xem hä trän chung kät. Cô gái xä Nga hiän đäng đäu thä giäi là Dinara Safina cũng có nhiäu hy väng vào trän chung kät nhäng cuäc đäi cäa cô ta không gäp may män trên sân quän vät. Täkhi cô ta bäc vào nghä cho đän nay đã 7 năm (Hè 2002) và qua 28 Iän tham đä 4 giäi Iän mà chäa Iän nào vô đäch (Grand Slam: Australian, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Phäa nam thì cũng vän là Roger Federer, Rafael Nadal nhäng nay có thêm Andy Murray (2nd 2008). Ngoài ra còn có Andy Roddick, Novak Djokovic cũng có thä gây khó đä cho anh Roger Federer (väa thäng täi Pháp và Anh, và là đäng kim vô đäch US Open, 5 Iän liên tiäp, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004).